

บริษัท อปโก้ ไฮเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท อปโก้ ไฮเทค จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจำหน่ายแม่พิมพ์ อุปกรณ์จับยึด และชิ้นส่วนโลหะสำหรับรถยนต์ ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 99 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้น โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้น โดยรวมงบการเงินของบริษัท อปโก้ ไฮเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น	
			2554 ร้อยละ	2553 ร้อยละ
ถือหุ้นโดยบริษัทฯ				
บริษัท อปโก้ อมตะ จำกัด	ผลิตชิ้นส่วนโลหะสำหรับใช้ผลิตรถยนต์	ไทย	100	100
บริษัท อปโก้ เอ็นจิเนียริง จำกัด	วิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมยานยนต์	ไทย	100	100
บริษัท นิเวอรา เซลส์ จำกัด	ตัวแทนจำหน่ายและบริการซ่อมรถยนต์	ไทย	100	100
บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส จำกัด	ตัวแทนจำหน่ายและบริการซ่อมรถยนต์	ไทย	100	100
บริษัท อปโก้ ไฮเทค พาร์ทส์ จำกัด	ผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์	ไทย	100	100
บริษัท อปโก้ ไฮเทค ทูลลิง จำกัด	ออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ชิ้นส่วนรถยนต์ และอุปกรณ์จับยึดในการประกอบรถยนต์	ไทย	100	100
บริษัท อปโก้ ไอทีเอส จำกัด	ผลิตอุปกรณ์ระบบนำทางของรถยนต์และ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	ไทย	60	60

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น	
			2554 ร้อยละ	2553 ร้อยละ
บริษัท อาปิโก เซี่ยงไฮ้ จำกัด (AAPICO Shanghai Co., Ltd.)	ให้บริการตีกิ่งอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์	สาธารณรัฐ ประชาชนจีน	100	100
บริษัท เทเนกา ซีเทีย ริชอเสซส จำกัด (Tenaga Setia Resources SDN. BHD.)	จำหน่ายรถยนต์และบริการซ่อมรถยนต์	มาเลเซีย	49	49
บริษัท कुณชาน เจินไต-ชินเซง พรืซัน ฟอร์จิง จำกัด (Kunshan Chaitai- Xincheng Precision Forging Co., Ltd.)	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์	สาธารณรัฐ ประชาชนจีน	100	100
บริษัท อาปิโก อินเวสเมนต์ พีทีอี ลิมิเต็ด (AAPICO Investment Pte. Ltd.)	ลงทุนในบริษัทอื่น	สิงคโปร์	100	100
บริษัท อาปิโก ฟอร์จิง จำกัด (มหาชน)	ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์	ไทย	100	100
บริษัท อาปิโก มิตซูโอกะ (ประเทศไทย) จำกัด	ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์	ไทย	51	51
บริษัท อาปิโก สตรัคเจอร์ล โปรดัคส์ จำกัด	ผลิตชิ้นส่วนโลหะสำหรับใช้ผลิตรถยนต์	ไทย	100	100
บริษัท เอ แม็คชั่น จำกัด	พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์	ไทย	51	51
บริษัท นิวเอรา เซลส์ จำกัด - มาเลเซีย (New Era Sales (M) SDN. BHD.)	จำหน่ายรถยนต์และบริการซ่อมรถยนต์	มาเลเซีย	49	49
บริษัท อาปิโก เทคโนโลยี จำกัด	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินงาน	ไทย	51	51
บริษัท เออีอาร์พี จำกัด	เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ	ไทย	88	88
บริษัท คาเซีย (ประเทศไทย) จำกัด	ผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบยานยนต์	ไทย	76	76
บริษัท ดงเฟิง คอมเมอร์เชียล วิสเคิล จำกัด	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ไทย	97	97

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น (โดยทางอ้อม)	
			2554 ร้อยละ	2553 ร้อยละ

ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ

บริษัท เอเบิล ไอทีเอส พีทีอี ลิมิเต็ด (ถือ หุ้นโดยบริษัท อาปิโก ไอทีเอส จำกัด ร้อยละ 100)	ลงทุนในบริษัทอื่น	สิงคโปร์	60	60
บริษัท อาปิโก แจ็คสปีด จำกัด (ถือหุ้นโดย บริษัท อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จำกัด ร้อยละ 60)	ผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์	ไทย	60	60
บริษัท อาปิโก พลาสติก จำกัด (มหาชน) (ถือหุ้นโดยบริษัท อาปิโก ฟอร์จิง จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 100)	ผลิตและรับจ้างผลิตชิ้นส่วนพลาสติก	ไทย	100	100

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น (โดยทางอ้อม)	
			2554 ร้อยละ	2553 ร้อยละ
บริษัท อาปิโก เอ็นจิเนียริง เอสตีเอิน บีเอช ดี (ถือหุ้นโดยบริษัท เทเนกา ซีเทีย รีซอสเซส จำกัด ร้อยละ 49 และบริษัท นิวเอร์รา เซลส์ จำกัด - มาเลเซีย ร้อยละ 51)	ลงทุนในบริษัทอื่น	มาเลเซีย	49	49
บริษัท อาปิโก ไอทีเอส จำกัด (มาเลเซีย) (ถือหุ้นโดยบริษัท อาปิโก ไอทีเอส จำกัด ร้อยละ 49)	ผลิตอุปกรณ์ระบบนำทางของรถยนต์และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	มาเลเซีย	44	-

บริษัทฯ ถือว่าบริษัท เทเนกา ซีเทีย รีซอสเซส จำกัด บริษัท นิวเอร์รา เซลส์ จำกัด - มาเลเซีย บริษัท อาปิโก เอ็นจิเนียริง เอสตีเอิน บีเอชดี และบริษัท อาปิโก ไอทีเอส จำกัด (มาเลเซีย) เป็นบริษัทย่อยเนื่องจากบริษัทดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ

- ข) บริษัทฯ นำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกับของ บริษัทฯ
- ง) สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถ่วงเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
- จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม
- 2.3 บริษัทฯ จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3. การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างปี

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีดังนี้

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)	การนำเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)	สินค้าคงเหลือ
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)	งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)	นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และ ข้อผิดพลาด
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)	สัญญาก่อสร้าง
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)	สัญญาเช่า
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)	รายได้
ฉบับที่ 19	ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)	ต้นทุนการกู้ยืม
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 26	การบัญชีและการรายงาน โครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)	เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ฉบับที่ 29	การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)	ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)	กำไรต่อหุ้น
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)	งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)	การด้อยค่าของสินทรัพย์
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)	ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจ เกิดขึ้น
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 2	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552)	การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552)	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 6	การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 15	สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
------------	---------------------------------

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 31	รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการ โฆษณา
------------	--

มาตรฐานการบัญชีข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการนี้ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้กิจการรับรู้ผลประโยชน์ที่ให้กับพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อกิจการได้รับบริการจ้างงานจากพนักงานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการจะต้องประเมินและบันทึกหนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุ โดยใช้การคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งเดิมบริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ผลประโยชน์ที่ให้กับพนักงานดังกล่าวเมื่อเกิดรายการ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวในปีปัจจุบันและรับรู้หนี้สินในช่วงที่เปลี่ยนแปลงโดยบันทึกปรับกับกำไรสะสม ณ วันต้นงวดของปีปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสำหรับปี 2554 ลดลงเป็นจำนวน 9 ล้านบาท (0.04 บาทต่อหุ้น) (เฉพาะของบริษัทฯ: กำไรลดลงเป็นจำนวน 2 ล้านบาท กำไรต่อหุ้นลดลง 0.01 บาทต่อหุ้น)

4. มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดข้างล่างนี้

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 12	ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)	การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 10	ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
ฉบับที่ 21	ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ดีราคาใหม่
ฉบับที่ 25	ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเมื่อนำมาถือปฏิบัติ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินระหว่างเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ

5. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญตามที่กล่าวในหมายเหตุ 3 เนื่องจากบริษัทฯนำมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

6. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

6.1 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าสุทธิจากส่วนลด

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว โดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

ดอกเบียร์รับ

ดอกเบียร์รับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล

6.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

6.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

6.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับรถยนต์และวิธีถัวเฉลี่ยสำหรับสินค้าคงเหลืออื่น) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนดังกล่าวหมายถึงต้นทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่าใช้จ่ายโรงงานด้วย

วัตถุดิบ อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

บริษัทย่อยบางแห่งบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือ โดยวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน ผลจากการใช้นโยบายที่แตกต่างกันไม่เป็นสาระสำคัญต่อการเงินรวม

6.5 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกเป็นรายการต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้น และจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป

ค) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า (ถ้ามี)

- ง) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
- จ) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปี ส่วนมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

กลุ่มบริษัทใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าในส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

6.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ (ยกเว้นอุปกรณ์โรงงานบางประเภทคำนวณตามหน่วยของผลผลิต) โดยประมาณดังนี้: -

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	5 - 35 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	3 - 20 ปี
ยานพาหนะและอุปกรณ์สำนักงาน	5 - 10 ปี

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงานระหว่างผลิตและติดตั้ง

บริษัทฯตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

6.7 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนำไปปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์

นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

6.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทฯ ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ จะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

	<u>อายุการให้ประโยชน์</u>
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	5-10 ปี
ต้นทุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์	ตามจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขาย

6.9 ค่าความนิยม

บริษัทฯ บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯ จะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำไรในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

บริษัทฯ แสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทฯ จะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทฯ จะทำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทฯ จะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน และบริษัทฯ ไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต

6.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็น โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

6.11 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่า ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

6.12 เงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

6.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์อื่นของกลุ่มบริษัทหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะทำการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมนเป็นรายปี กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริษัทประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริษัทใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้อาจมาจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อและผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีมีความเกี่ยวข้องกัน

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

6.14 ภาษีเงินได้

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

6.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน เป็นครั้งแรก บริษัทฯ และบริษัทย่อยเลือกรับรู้หนี้สินในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าหนี้สินที่รับรู้ ณ วันเดียวกัน ตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึกปรับกับกำไรสะสม ณ วันต้นงวดของปีปัจจุบัน

6.16 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทรับรู้จำนวนสุทธิของดอกเบี้ยที่ได้รับจาก/จ่ายให้แก่คู่สัญญาตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเป็นรายได้/ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

6.17 ประมวลการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมวลการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

7. การใช้ดุลยพินิจและประมวลการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมวลการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมวลการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมวลการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมวลการที่สำคัญมีดังนี้

สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมวลการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์

กลุ่มบริษัทจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเพื่อขายและเงินลงทุนทั่วไปเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าการที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้น จำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการใช้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการใช้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

สำรองเพื่อผลเสียหายจากการรับประกันสินค้า

ในการประมาณค่าเพื่อผลเสียหายจากการรับประกันสินค้า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณผลเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงผลเสียหายที่เกิดขึ้นในอดีต

ผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเกษียณ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

คดีฟ้องร้อง

บริษัทย่อมมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2554	2553	2554	2553	
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
ขายสินค้า	-	-	87	189	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราร้อยละ 1 ถึง 30 และขายต่ำกว่าทุนในอัตราประมาณร้อยละ 10
ซื้อสินค้าและบริการ	-	-	321	179	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราร้อยละ 15 ถึง 30
ดอกเบี้ยรับ	-	-	156	117	ร้อยละ 4.0 - 5.3 ต่อปี (2553: ร้อยละ 3.8 - 4.4 ต่อปี)
เงินปันผลรับ	-	-	590	1,000	ตามที่ประกาศจ่าย
ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	3	20	ร้อยละ 2 และ 2.3 ต่อปี
ค่าเช่ารับ	-	-	3	2	อัตราใกล้เคียงกับพื้นที่เช่าในอาคารอื่นที่มีทำเลที่ตั้งใกล้เคียงกัน
ค่าธรรมเนียมการจัดการรับ	-	-	3	3	ใกล้เคียงราคาทุน
รายได้อื่น	-	-	3	4	ใกล้เคียงราคาทุน
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม					
ขายสินค้าและบริการ	44	29	1	1	ขายต่ำกว่าทุนในอัตราประมาณร้อยละ 30
ซื้อสินค้าและบริการ	43	30	21	27	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราร้อยละ 50
ดอกเบี้ยรับ	3	5	3	5	ร้อยละ 5 ต่อปี
เงินปันผลรับ	29	7	29	7	ตามที่ประกาศจ่าย
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
ซื้อสินค้าและบริการ	533	432	-	-	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราร้อยละ 3 ถึง 15
ดอกเบี้ยรับ	1	1	1	1	ร้อยละ 7.5 ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการจัดการจ่าย	7	8	7	8	ใกล้เคียงราคาทุน
ซื้อเครื่องจักร	-	34	-	-	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดังนี้ -

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2554	2553	2554	2553
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 10)				
บริษัทย่อย	-	-	298,533	174,906
บริษัทร่วม	30,436	9,616	15,683	616
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน)	116	2,033	117	1,844
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	150	-	-
	<u>30,552</u>	<u>11,799</u>	<u>314,333</u>	<u>177,366</u>
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 22)				
บริษัทย่อย	-	-	67,513	190,492
บริษัทร่วม	3,880	9,811	7,875	8,674
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน)	296,041	204,212	2,400	1,800
	<u>299,921</u>	<u>214,023</u>	<u>77,788</u>	<u>200,966</u>

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืม ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินรวม				
		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม		การเปลี่ยนแปลงสุทธิ	กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยน	
		2553	เพิ่มขึ้นระหว่างปี		2554	2554
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น						
บริษัท มินท์ อปโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทร่วม	110,000	-	(85,000)	-	25,000
บริษัท โปรเทค ลิงค์ เทคโนโลยี อินคอร์ปอเรชัน จำกัด (Protech Link Technology Incorporation Ltd.)	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีกรรมการร่วมกัน	28,141	-	-	-	28,141
บริษัท ชามาคาว่า ดายส์ แมนูแฟคเจอร์ริง ออร์แกนส์ จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีกรรมการร่วมกัน	3,926	-	(3,926)	-	-
รวม		<u>142,067</u>	<u>-</u>	<u>(88,926)</u>	<u>-</u>	<u>53,141</u>
หัก: ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ		<u>(28,141)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(28,141)</u>
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น - สุทธิ		<u>113,926</u>	<u>-</u>	<u>(88,926)</u>	<u>-</u>	<u>25,000</u>

(หน่วย: พันบาท)

	ลักษณะ ความสัมพันธ์	งบการเงินรวม				
		ยอดคงเหลือ ณ		กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง จากการแปลงค่า อัตราแลกเปลี่ยน	ยอดคงเหลือ ณ	
		วันที่ 31 ธันวาคม 2553	เพิ่มขึ้นระหว่างปี		วันที่ 31 ธันวาคม 2554	ลดลงระหว่างปี
เงินให้กู้ยืมระยะยาว						
บริษัท ยามาฮ่า คายส์ แมนูแฟคเจอร์ริง อาร์แอนด์ดี จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีกรรมการ ร่วมกัน	11,071	107	-	-	11,178
รวม		11,071	107	-	-	11,178
หัก: ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ		-	(11,178)	-	-	(11,178)
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น - สุทธิ		11,071	(11,071)	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้น						
บริษัท เมทัล วัน (ไทยแลนด์) จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีกรรมการ ร่วมกัน	3,449	-	(1,300)	-	2,149
กรรมการของกลุ่มบริษัท		29	15,816	(29)	(25)	15,791
รวม		3,478	15,816	(1,329)	(25)	17,940

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการไม่คิดดอกเบี้ยและถึงกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม

(หน่วย: พันบาท)

	ลักษณะ ความสัมพันธ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
		ยอดคงเหลือ ณ		กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง จากการแปลงค่า อัตราแลกเปลี่ยน	ยอดคงเหลือ ณ	
		วันที่ 31 ธันวาคม 2553	เพิ่มขึ้นระหว่างปี		วันที่ 31 ธันวาคม 2554	ลดลงระหว่างปี
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น						
บริษัท นิวเอรา เซลส์ จำกัด	บริษัทย่อย	12,000	10,000	(10,000)	-	12,000
บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส จำกัด	บริษัทย่อย	6,000	73,000	(73,000)	-	6,000
บริษัท คุณชาน เงินไต่-ชินเซง พรี่ซิชั่น ฟอร์จิ้ง จำกัด (Kunshan Chaitai- Xincheng Precision Forging Co., Ltd.)	บริษัทย่อย	6,000	-	-	-	6,000
บริษัท ออปีโก ไซเทค พาร์ตส์ จำกัด	บริษัทย่อย	54,000	509,824	(443,824)	-	120,000
บริษัท ออปีโก ไซเทค ทูลลิ่ง จำกัด	บริษัทย่อย	48,000	140,260	(188,260)	-	-
บริษัท ออปีโก ฟอร์จิ้ง จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย	24,000	742,900	(742,900)	-	24,000
บริษัท มินท์ ออปีโก (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทร่วม	110,000	-	(85,000)	-	25,000
บริษัท ยามาฮ่า คายส์ แมนูแฟคเจอร์ริง อาร์แอนด์ดี จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีกรรมการ ร่วมกัน	3,926	-	(3,926)	-	-
รวม		263,926	1,475,984	(1,546,910)	-	193,000

(หน่วย: พันบาท)

ลักษณะ ความสัมพันธ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม		กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง จากการแปลงค่า อัตราแลกเปลี่ยน		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2553	เพิ่มขึ้นระหว่างปี	ลดลงระหว่างปี	2554		
เงินให้กู้ยืมระยะยาว						
บริษัท นิวเอรา เซลส์ จำกัด	บริษัทย่อย	214,000	-	-	-	214,000
บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส จำกัด	บริษัทย่อย	68,000	5,000	-	-	73,000
บริษัท อาปิโก พอร์จิง จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย	1,387,499	275,801	-	-	1,663,300
บริษัท อาปิโก ไซเทค พาร์ตส์ จำกัด	บริษัทย่อย	738,314	-	(218,224)	-	520,090
บริษัท อาปิโก ไซเทค ทูลลิง จำกัด	บริษัทย่อย	93,100	-	(93,100)	-	-
บริษัท คุณชาน เงินไต่-ซินเซง พรีซิชั่น ฟอร์จิง จำกัด (Kunshan Chaitai-Xincheng Precision Forging Co., Ltd.)	บริษัทย่อย	2,402	50,481	-	432	53,315
บริษัท คาเซีย (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทย่อย	1,268	2,342	-	-	3,610
บริษัท อาปิโก สตรีคเจอร์ล โปรดัคส์ จำกัด	บริษัทย่อย	447,800	398,200	(147,000)	-	699,000
บริษัท ชามาควา คายส์ แมนูแฟคเจอร์ริง อาร์แอนด์ลี จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีกรรมการ ร่วมกัน	11,071	107	-	-	11,178
รวม		2,963,454	731,931	(458,324)	432	3,237,493
หัก: ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ		-	(11,178)	-	-	(11,178)
รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาว - สุทธิ		2,963,454	720,753	(458,324)	432	3,226,315
เงินกู้ยืมระยะสั้น						
บริษัท อาปิโก เอ็นจิเนียริง จำกัด	บริษัทย่อย	10,000	-	-	-	10,000
บริษัท อาปิโก อมตะ จำกัด	บริษัทย่อย	337,000	636,000	(863,000)	-	110,000
บริษัท อาปิโก ไซเทค ทูลลิง จำกัด	บริษัทย่อย	-	47,887	-	-	47,887
รวม		347,000	683,887	(863,000)	-	167,887

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2554	2553	2554	2553
ผลประโยชน์ระยะสั้น	24.8	26.1	20.7	23.5
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	0.2	-	0.1	-
รวม	25.0	26.1	20.8	23.5

ภาวะค้ำประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯมีภาวะจากการค้ำประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 33.4

9. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2554	2553	2554	2553
เงินสด	20,626	663	232	228
เงินฝากธนาคาร	218,332	280,934	17,877	13,975
รวม	238,958	281,597	18,109	14,203

10. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2554	2553	2554	2553
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระและ				
ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน	14,992	6,280	52,352	23,162
ค้างชำระ 3 - 12 เดือน	-	2,823	157	879
ค้างชำระมากกว่า 12 เดือน	-	-	1,391	1,391
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	14,992	9,103	53,900	25,432
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระและ				
ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน	917,939	1,479,393	84,942	212,995
ค้างชำระ 3 - 12 เดือน	12,197	61,578	5,548	24,117
ค้างชำระมากกว่า 12 เดือน	38,579	18,984	24,937	1,881
รวม	968,715	1,559,955	115,427	238,993
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(14,401)	(13,698)	(3,027)	(2,580)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่				
ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	954,314	1,546,257	112,400	236,413
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	969,306	1,555,360	166,300	261,845

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2554	2553	2554	2553
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ				
เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	13	235	22,339	26,065
ดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	861	2,311	223,408	125,869
เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	14,686	-	14,686	-
ลูกหนี้ค่าหุ้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	150	-	-
เงินทดรองจ่าย	10,081	22,509	-	-
รายได้ค้างรับ	9,788	2,838	5,887	2,838
อื่น ๆ	198,097	34,074	1,328	3,830
รวมลูกหนี้อื่น	233,526	62,117	267,648	158,602
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	1,202,832	1,617,477	433,948	420,447

11. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	
	2554	2553	2554	2553	2554	2553
สินค้าสำเร็จรูป	349,798	416,496	(41,704)	(39,685)	308,094	376,811
วัตถุดิบ อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง	363,014	413,002	(38,859)	(38,009)	324,155	374,993
งานระหว่างทำ	274,573	180,359	(19,073)	(21,113)	255,500	159,246
สินค้านำระหว่างทาง	4,287	692	-	-	4,287	692
รวม	991,672	1,010,549	(99,636)	(98,807)	892,036	911,742

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	
	2554	2553	2554	2553	2554	2553
สินค้าสำเร็จรูป	52,080	64,203	(12,375)	(3,580)	39,705	60,623
วัตถุดิบ อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง	32,381	44,825	-	(2,750)	32,381	42,075
งานระหว่างทำ	83,335	138,035	-	(2,070)	83,335	135,965
รวม	167,796	247,063	(12,375)	(8,400)	155,421	238,663

บริษัทย่อยบางแห่งได้จำหน่ายสินค้าสำเร็จรูปมูลค่าประมาณ 43.0 ล้านบาท (2553: 162.5 ล้านบาท) เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

12. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

ยอดคงเหลือนี้คือเงินฝากธนาคารซึ่งกลุ่มบริษัทได้นำไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ

13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

13.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	งบการเงินรวม					
			สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสีย	
			2554 ร้อยละ	2553 ร้อยละ	2554	2553	2554	2553
บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส์ (1996) จำกัด	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์	ไทย	46	46	30,700	30,700	168,586	278,048
บริษัท ชันโอ อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์	ไทย	20	20	29,250	29,250	47,470	39,254
บริษัท มินท์ ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์	ไทย	40	40	151,400	71,400	124,419	20,598
บริษัท ไทย ทากากิ เซอิโกะ จำกัด	จำหน่ายแม่พิมพ์	ไทย	49	49	13,229	13,229	10,445	10,586
บริษัท พาพาโก (ประเทศไทย) จำกัด	พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์	ไทย	30	30	7,500	3,000	8,085	3,187
บริษัท สุนไค มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์	ไทย	30	30	120,000	120,000	369,539	172,003
รวม					352,079	267,579	728,544	523,676

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		ค่าเผื่อการด้อยค่าของ เงินลงทุน		มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ	
	2554 ร้อยละ	2553 ร้อยละ	2554	2553	2554	2553	2554	2553
บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส์ (1996) จำกัด	46	46	30,700	30,700	-	-	30,700	30,700
บริษัท ชันโอ อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด	20	20	29,250	29,250	(5,982)	(5,982)	23,268	23,268
บริษัท มินท์ ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด	40	40	151,400	71,400	-	-	151,400	71,400
บริษัท ไทย ทากากิ เซอิโกะ จำกัด	49	49	13,229	13,229	-	-	13,229	13,229
บริษัท พาพาโก (ประเทศไทย) จำกัด	30	30	7,500	3,000	-	-	7,500	3,000
บริษัท สุนไค มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด	30	30	120,000	120,000	-	-	120,000	120,000
รวม			352,079	267,579	(5,982)	(5,982)	346,097	261,597

13.2 ส่วนแบ่งกำไร/ขาดทุนและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำไร/ขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในระหว่างปี		เงินปันผลที่บริษัทฯรับระหว่างปี	
	2554	2553	2554	2553
บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส์ (1996) จำกัด	(76,240)	73,708	29,371	7,034
บริษัท ชันโอ อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด	8,660	10,926	-	-
บริษัท มินท์ ออปิโอ (ประเทศไทย) จำกัด	24,013	(33,201)	-	-
บริษัท ไทย ทาลากิ เซอโกะ จำกัด	(129)	(2,643)	-	-
บริษัท พาฟาโก (ประเทศไทย) จำกัด	404	188	-	-
บริษัท สุนโด มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด	197,535	87,287	-	-
รวม	154,243	136,265	29,371	7,034

13.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม

ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วม โดยสรุปมีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท	ทุนเรียกชำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม		สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม		หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม		รายได้รวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2554	2553	2554	2553	2554	2553	2554	2553	2554	2553
	บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส์ (1996) จำกัด	118	118	882	869	513	260	1,299	1,407	(166)
บริษัท ชันโอ อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด	146	146	276	227	39	31	363	382	43	55
บริษัท มินท์ ออปิโอ (ประเทศไทย) จำกัด	379	179	551	466	232	406	584	611	60	(86)
บริษัท ไทย ทาลากิ เซอโกะ จำกัด	27	27	104	74	83	52	152	53	-	(6)
บริษัท พาฟาโก (ประเทศไทย) จำกัด	25	10	21	9	-	-	10	4	2	1
บริษัท สุนโด มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด	400	438	1,575	1,219	507	772	6,238	3,901	659	430

ในระหว่างปีปัจจุบัน มีรายการสำคัญเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังต่อไปนี้

1. ในเดือนมีนาคม 2554 บริษัท มินท์ ออปิโอ (ประเทศไทย) จำกัด เพิ่มทุนจำนวน 200 ล้านบาท โดยที่บริษัทฯได้ลงทุนเพิ่มจำนวน 80 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการลงทุนในบริษัทดังกล่าว
2. ในเดือนมีนาคม 2554 บริษัท พาฟาโก (ประเทศไทย) จำกัด เพิ่มทุนจำนวน 15 ล้านบาท โดยที่บริษัทฯได้ลงทุนเพิ่มจำนวน 4.5 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการลงทุนในบริษัทดังกล่าว

ส่วนได้เสียในงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ของบริษัทฯ ในบริษัท
 ชันโอ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท มินท์ ออปิโก (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนขึ้นจาก
 งบการเงินที่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทดังกล่าว

ส่วนได้เสียสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ของบริษัทฯ ในบริษัท ไทย ทาคากิ
 เซอิโกะ จำกัด และบริษัท พาพาโก (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนขึ้นจากงบการเงินที่ยังไม่ได้
 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทดังกล่าว

14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		เงินปันผลที่บริษัทฯรับ ระหว่างปี	
	2554	2553	2554	2553	2554	2553	2554	2553
			ร้อยละ	ร้อยละ				
บริษัท นิวเอรา เซลส์ จำกัด	20 ล้านบาท	20 ล้านบาท	100	100	20,000	20,000	-	-
บริษัท ออปิโก อมตะ จำกัด	800 ล้านบาท	800 ล้านบาท	100	100	1,164,139	1,164,139	590,000	1,000,000
บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส จำกัด	20 ล้านบาท	20 ล้านบาท	100	100	19,999	19,999	-	-
บริษัท ออปิโก เอ็นจิเนียริง จำกัด	10 ล้านบาท	10 ล้านบาท	100	100	10,000	10,000	-	-
บริษัท เทเนกา ซีเทีย รีซอสเซส จำกัด (Tenaga Setia Resources SDN. BHD.)	6 ล้านริงกิต	6 ล้านริงกิต	49	49	31,393	31,393	-	-
บริษัท คุณชาน เงิน ไต่-ชินเซง พรินซ์ชั่น ฟอร์จิ้ง จำกัด (Kunshan Chaitai- Xincheng Precision Forging Co., Ltd.)	6.1 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ	6.1 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ	100	100	196,744	196,744	-	-
บริษัท ออปิโก ไอทีเอส จำกัด	100 ล้านบาท	100 ล้านบาท	60	60	62,175	62,175	-	-
บริษัท ออปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จำกัด	120 ล้านบาท	120 ล้านบาท	100	100	120,000	120,000	-	-
บริษัท ออปิโก ไฮเทค ทูลลิง จำกัด	65 ล้านบาท	65 ล้านบาท	100	100	65,000	65,000	-	-
บริษัท ออปิโก เซี่ยงไฮ้ จำกัด (AAPICO Shanghai Co., Ltd.)	2 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ	2 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ	100	100	80,682	80,682	-	-
บริษัท ออปิโก อินเวสเมนต์ ฟิทีอี่ ลิมิเต็ด (AAPICO Investment Pte., Ltd.)	6.97 ล้านดอลลาร์ สิงคโปร์	6.97 ล้านดอลลาร์ สิงคโปร์	100	100	167,950	167,950	-	-
บริษัท ออปิโก มิดซูโอเคะ (ประเทศไทย) จำกัด	8.25 ล้านบาท	8.25 ล้านบาท	51	51	4,208	4,208	-	-
บริษัท ออปิโก ฟอร์จิ้ง จำกัด (มหาชน)	500 ล้านบาท	500 ล้านบาท	100	100	1,823,907	1,823,907	-	-
บริษัท ออปิโก สตรัคเจอร์ล โปรดัคส์ จำกัด	200 ล้านบาท	100 ล้านบาท	100	100	200,000	100,000	-	-
บริษัท เอ แม็คชั่น จำกัด	10 ล้านบาท	10 ล้านบาท	51	51	5,100	5,100	-	-
บริษัท นิวเอรา เซลส์ จำกัด - มาเลเซีย	1.5 ล้านริงกิต	1.5 ล้านบาท	49	49	8,263	8,263	-	-
บริษัท ออปิโก เทคโนโลยี จำกัด	0.25 ล้านบาท	0.25 ล้านบาท	51	51	128	128	-	-
บริษัท เออีอาร์พี จำกัด	1.25 ล้านบาท	1.25 ล้านบาท	88	88	1,100	1,100	-	-
บริษัท คาเซีย (ประเทศไทย) จำกัด	28.5 ล้านบาท	28.5 ล้านบาท	76	76	15,675	15,675	-	-
บริษัท ดงเพ็ง คอมเมอร์เชียล วิสิเคิล จำกัด	25 ล้านบาท	25 ล้านบาท	97	97	24,250	24,250	-	-
รวม					4,020,713	3,920,713	590,000	1,000,000
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า					(359,376)	(159,376)		
สุทธิ					3,661,337	3,761,337		

ในระหว่างปีปัจจุบัน มีรายการสำคัญเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังต่อไปนี้

1. ในเดือนมีนาคม 2554 บริษัท อาปิโก สตรีคเจอร์ส โปรดักส์ จำกัด ได้เพิ่มทุนจำนวน 100 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดดังกล่าว
2. ในเดือนเมษายน 2554 บริษัท อาปิโก ไอทีเอส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนที่ชำระแล้วของบริษัท อาปิโก ไอทีเอส จำกัด (มาเลเซีย) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศมาเลเซีย เป็นจำนวนเงิน 0.25 ล้านดอลลาร์มาเลเซีย

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ของบริษัทย่อยแปดแห่งที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมนี้ ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น มียอดสินทรัพย์รวมและรายได้รวมดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	สินทรัพย์รวม ณ วันที่		รายได้รวมสำหรับปี	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
	2554	2553	2554	2553
บริษัท เทเนกา ซีเทีย รีซอร์สเซส จำกัด (Tenaga Setia Resources SDN. BHD.)	101	134	1,066	1,513
บริษัท คุณชาน เจินไต-ซินเซง พรซิชั่น ฟอรัจจิง จำกัด (Kunshan Chaitai-Xincheng Precision Forging Co., Ltd.)	968	593	870	758
บริษัท อาปิโก เซี่ยงไฮ้ จำกัด (AAPICO Shanghai Co., Ltd.)	80	76	4	3
บริษัท อาปิโก ไอทีเอส จำกัด	89	74	38	36
บริษัท อาปิโก มิตรชูกิเกะ (ประเทศไทย) จำกัด	193	124	400	381
บริษัท เอ แม็คชั่น จำกัด	15	13	-	-
บริษัท อาปิโก ไฮเทค ทูลลิง จำกัด	138	264	55	409
บริษัท นิวเอรา เซลส์ จำกัด – มาเลเซีย (New Era Sales (M) SDN. BHD.)	290	238	568	744
รวม	1,874	1,516	3,001	3,844

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ของบริษัท อาปิโก เอ็นจิเนียริง จำกัด บริษัท อาปิโก อินเวสเมนต์ ฟิทีอี่ ลิมิเตด บริษัท อาปิโก เทคโนโลยี จำกัด บริษัท เออีอาร์ที จำกัด บริษัท คาเซีย (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ดงเฟิง คอมเมอร์เชียล วีอีเคิล จำกัด ซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวมสำหรับปีดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารและยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทดังกล่าว

15. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2554	2553
เงินลงทุนเพื่อขาย		
ตราสารทุนในความต้องการของตลาด	160,666	160,666
ค่าเพื่อการปรับมูลค่า	(78,316)	(86,269)
รวม	82,350	74,397

16. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักร และอุปกรณ์ โรงงาน	ยานพาหนะ และอุปกรณ์ สำนักงาน	อาคารระหว่าง ก่อสร้าง เครื่องจักรและ อุปกรณ์โรงงาน ระหว่างผลิต/ ติดตั้ง	รวม
ราคาทุน						
1 มกราคม 2553	645,175	1,525,034	5,828,774	216,239	934,857	9,150,079
ซื้อเพิ่ม	3,178	20,028	134,394	37,005	867,547	1,062,152
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	(493)	(43,462)	(97,070)	(27,600)	(8,656)	(177,281)
โอนเข้า (ออก)	-	279,018	561,518	3,339	(823,483)	20,392
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน	-	-	-	-	1,617	1,617
ซื้อบริษัทย่อยระหว่างปี	-	2,201	26,514	2,598	-	31,313
รายการปรับปรุงระหว่างปี	-	(21,015)	(2,235)	-	-	(23,250)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	(2,487)	(24,330)	(723)	-	(27,540)
31 ธันวาคม 2553	647,860	1,759,317	6,427,565	230,858	971,882	10,037,482
ซื้อเพิ่ม	33,850	23,601	132,394	43,513	1,103,104	1,336,462
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(27,624)	(41,388)	(25,858)	(15,876)	(110,746)
โอนเข้า (ออก)	18,598	149,265	1,291,604	2,038	(1,144,525)	316,980
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน	-	-	-	-	12,676	12,676
ซื้อบริษัทย่อยระหว่างปี	-	-	-	974	-	974
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	3,859	39,897	2,575	1,389	47,720
31 ธันวาคม 2554	700,308	1,908,418	7,850,072	254,100	928,650	11,641,548
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
1 มกราคม 2553	-	443,094	3,566,715	156,267	-	4,166,076
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	69,241	326,081	23,422	-	418,744
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ						
ส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(21,468)	(80,469)	(15,226)	-	(117,163)
ซื้อบริษัทย่อยระหว่างปี	-	1,021	20,345	2,592	-	23,958

รายการปรับปรุงระหว่างปี	-	(3,663)	(327)	-	-	(3,990)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	(1,459)	(9,089)	(592)	-	(11,140)

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					รวม
	ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักร และอุปกรณ์ โรงงาน	ยานพาหนะ และอุปกรณ์ สำนักงาน	อาคารระหว่าง ก่อสร้าง เครื่องจักรและ อุปกรณ์โรงงาน ระหว่างผลิต/ ติดตั้ง	
31 ธันวาคม 2553	-	486,766	3,823,256	166,463	-	4,476,485
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	74,885	342,047	24,619	-	441,551
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ ส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(20,287)	(28,871)	(14,215)	-	(63,373)
ซื้อบริษัทย่อยระหว่างปี	-	-	-	332	-	332
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	2,585	15,904	1,545	-	20,034
31 ธันวาคม 2554	-	543,949	4,152,336	178,744	-	4,875,029
ค่าเผื่อการต่ออายุ						
1 มกราคม 2553	-	-	8,695	-	-	8,695
บันทึกเพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	-	5,570	-	-	5,570
31 ธันวาคม 2553	-	-	14,265	-	-	14,265
บันทึกเพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	39,226	138,054	1,087	964	179,331
ลดลงระหว่างปี	-	-	(5,485)	-	-	(5,485)
31 ธันวาคม 2554	-	39,226	146,834	1,087	964	188,111
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
31 ธันวาคม 2553	647,860	1,272,551	2,590,044	64,395	971,882	5,546,732
31 ธันวาคม 2554	700,308	1,325,243	3,550,902	74,269	927,686	6,578,408
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี						
2553						418,744
2554						441,551

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					รวม
	ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักร และอุปกรณ์ โรงงาน	ยานพาหนะ และอุปกรณ์ สำนักงาน	อาคารระหว่าง ก่อสร้าง เครื่องจักรและ อุปกรณ์โรงงาน ระหว่างผลิต/ ติดตั้ง	
ราคาทุน						
1 มกราคม 2553	110,957	172,815	486,594	55,535	606,094	1,431,995
ซื้อเพิ่ม	-	13,663	11,169	10,083	161,154	196,069
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(880)	(5,371)	-	(6,251)
โอนเข้า (ออก)	-	277,725	1,337	553	(279,626)	(11)
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน	-	-	-	-	1,463	1,463
31 ธันวาคม 2553	110,957	464,203	498,220	60,800	489,085	1,623,265
ซื้อเพิ่ม	33,850	2,256	42,481	11,221	301,858	391,666
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(4,338)	(2,098)	(6,436)
โอนเข้า (ออก)	18,599	9,664	582,527	73	(572,809)	38,054
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน	-	-	-	-	986	986
31 ธันวาคม 2554	163,406	476,123	1,123,228	67,756	217,022	2,047,535

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ						
		อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักร และอุปกรณ์ โรงงาน	ยานพาหนะ และอุปกรณ์ สำนักงาน	อาคารระหว่าง ก่อสร้าง เครื่องจักรและ อุปกรณ์โรงงาน ระหว่างผลิต/ ติดตั้ง	รวม
	ที่ดิน					
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
1 มกราคม 2553	-	101,835	314,735	48,001	-	464,571
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	23,368	28,102	5,874	-	57,344
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย						
/ตัดจำหน่าย	-	-	(880)	(5,338)	-	(6,218)
31 ธันวาคม 2553	-	125,203	341,957	48,537	-	515,697
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	23,911	41,246	6,500	-	71,657
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย						
/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(4,296)	-	(4,296)
31 ธันวาคม 2554	-	149,114	383,203	50,741	-	583,058
ค่าเผื่อการด้อยค่า						
1 มกราคม 2553	-	-	-	-	-	-
31 ธันวาคม 2553	-	-	-	-	-	-
บันทึกเพิ่มระหว่างปี	-	5,536	47,323	805	-	53,664
31 ธันวาคม 2554	-	5,536	47,323	805	-	53,664
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
31 ธันวาคม 2553	110,957	339,000	156,263	12,263	489,085	1,107,568
31 ธันวาคม 2554	163,406	321,473	692,702	16,210	217,022	1,410,813
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี						
2553						57,344
2554						71,657

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 กลุ่มบริษัทได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นราคา
ทุนของโครงการจำนวน 15 ล้านบาท และ 2 ล้านบาท ตามลำดับ โดยคำนวณจากอัตราการจัดตั้งเป็น
ทุนในอัตราร้อยละ 3.3 และร้อยละ 3.4 ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของเครื่องจักร ยานพาหนะและอุปกรณ์ซึ่งได้มา
ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำนวนเงิน 113 ล้านบาท (2553: 7 ล้าน
บาท)

บริษัทย่อยบางแห่งได้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงานมูลค่าสุทธิตาม
บัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จำนวน 494 ล้านบาท ไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร

17. สิทธิการเช่า

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2554	2553
ราคาทุน	215,255	138,388
ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(27,080)	(20,847)
ค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม	(3,099)	-
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	2,606	601
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	187,682	118,142

การกระทบยอดมูลค่าสิทธิการเช่าสำหรับปี 2554 และ 2553 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2554	2553
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	118,142	122,306
ซื้อสินทรัพย์	76,265	-
ค่าตัดจำหน่าย	(6,232)	(4,765)
ค่าเพื่อการด้อยค่า	(3,099)	-
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	2,606	601
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	187,682	118,142

บริษัทขอยุ้ได้นำสิทธิการเช่าที่ดินซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำนวน 109 ล้านบาท (2553: 112 ล้านบาท) ไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร

18. ค่าความนิยม

(หน่วย: ล้านบาท)

	ยอดคงเหลือ ณ วันที่	
	31 ธันวาคม 2554	31 ธันวาคม 2553
ค่าความนิยมจากการซื้อบริษัทย่อย:		
บริษัท อาปีโก อมตะ จำกัด	230	230
บริษัท อาปีโก ฟอรัจจิ่ง จำกัด (มหาชน)	1,152	1,152
บริษัทอื่น ๆ	5	5
รวม	1,387	1,387
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า	(300)	(100)
สุทธิ	1,087	1,287

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบ ประเมินและปรับปรุงมูลค่าสิทธิธรรมของสินทรัพย์สุทธิส่วนใหญ่ของบริษัท อาปีโก ฟอรัจจิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการเรียกชดเชยภายใต้หัวข้อการให้คำรับรองและการรับประกันในสัญญาซื้อขายหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิมเพื่อชดเชยมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยที่ปรับปรุง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ ได้รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมของเงินลงทุนในบริษัท อาปีโก ฟอรัจจิ่ง จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติมจำนวน 200 ล้านบาท โดยประเมินจากประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตของบริษัทย่อยในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีประมาณร้อยละ 9.3 และค่าตัวแปรทางการเงินซึ่งจัดทำโดยบุคคลภายนอกและการคาดการณ์การเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์โดยผู้บริหาร อย่างไรก็ตาม ผลที่เกิดขึ้นจริงในอนาคตอาจต่างออกไป ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในอนาคต

19. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		
	คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	ต้นทุนการ พัฒนาผลิตภัณฑ์	รวม
ราคาทุน			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553	95,707	48,364	144,071
โอนเข้า	2,417	-	2,417
ซื้อในระหว่างปี	3,995	7,152	11,147
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553	102,119	55,516	157,635
โอนเข้า	4,859	-	4,859

ซื้อในระหว่างปี	2,899	600	3,499
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	<u>109,877</u>	<u>56,116</u>	<u>165,993</u>

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		
	คอมพิวเตอร์	ต้นทุนการ	รวม
	ซอฟต์แวร์	พัฒนาผลิตภัณฑ์	
ค่าตัดจำหน่ายสะสม			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553	38,997	10,794	49,791
โอนเข้า	639	-	639
ค่าตัดจำหน่าย	10,231	3,296	13,527
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553	49,867	14,090	63,957
ค่าตัดจำหน่าย	10,964	3,968	14,932
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	60,831	18,058	78,889
มูลค่าสุทธิตามบัญชี			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	49,046	38,058	87,104
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553	52,252	41,426	93,678

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะ กิจการ	
	คอมพิวเตอร์	ซอฟต์แวร์
	ซอฟต์แวร์	
ราคาทุน		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553		57,076
ซื้อในระหว่างปี		203
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553		57,279
ซื้อในระหว่างปี		528
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554		57,807
ค่าตัดจำหน่ายสะสม		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553		21,621
ค่าตัดจำหน่าย		5,151
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553		26,772
ค่าตัดจำหน่าย		5,186
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554		31,958

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ

คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

25,849

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

30,507

20. สินทรัพย์ที่ไม่ใช้ในการดำเนินงาน

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

2554

2553

47,200

47,200

หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม

(869)

(869)

ค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม

(1,331)

(1,331)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

45,000

45,000

21. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

(หน่วย: พันบาท)

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2554	2553	2554	2553
เจ้าหนี้ทรัสต์บริษัท	ต้นทุนเงินทุนของ ธนาคารบวก 0.75% และ 2.5%	118,038	70,448	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	2.30% - 7.25%	820,242	606,897	560,444	398,000
รวม		938,280	677,345	560,444	398,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารค้ำประกันโดยการ
จำนองเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงานและสินค้ำคงเหลือบางส่วนของบริษัทย่อย การจำนำสิทธิ
การเช่าที่ดินของบริษัทย่อย และค้ำประกันโดยกรรมการของกลุ่มบริษัท และโดยบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารค้ำประกันโดยการ
 จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วนของบริษัทย่อย การจำหน่ายสิทธิการเช่าที่ดิน เครื่องจักรและ
 อุปกรณ์โรงงานและสินค้าคงเหลือบางส่วนของบริษัทย่อย และค้ำประกันโดยกรรมการของกลุ่ม
 บริษัทและโดยบริษัทฯและบริษัทย่อย

22. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2554	2553	2554	2553
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	295,262	191,205	22,264	110,432
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	1,075,045	1,743,101	314,874	424,557
เงินทรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	3,903	15,729	717
เจ้าหนี้ค่าหุ้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4,500	-	28,878	24,378
คอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	4,473	63,639
เจ้าหนี้เงินประกันงานก่อสร้าง	13,793	13,540	13,540	13,540
เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักร - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4,044	3,921	4,044	-
เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักร - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	329,702	135,487	176,659	21,022
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4,659	14,994	2,400	1,800
อื่น ๆ	169,983	86,261	15,440	17,305
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1,896,988	2,192,412	598,301	677,390

23. เงินกู้ยืมระยะยาว

(หน่วย: พันบาท)

วงเงินกู้	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)	การชำระคืน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			2554	2553	2554	2553
1	THBFIX+0.65 ต่อปี	ชำระคืนเป็นงวดทุก 3 เดือน งวดละ 75 ล้านบาท เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2551 ถึงเดือนกันยายน 2555	225,000	525,000	225,000	525,000
2	MLR - 1.9 ต่อปี	ชำระคืนเงินต้นเป็นรายเดือนภายในระยะเวลา 5 ปี เริ่มงวดแรกเดือนเมษายน 2554	339,700	-	339,700	-
3	Fixed deposit + 2.25 ต่อปี	ชำระคืนเงินต้นเป็นรายเดือนจำนวน 60 งวด งวดละ 6.7 ล้านบาท เริ่มงวดแรกเดือนธันวาคม 2551	152,100	232,500	152,100	232,500
4	อัตราที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารในประเทศ มาเลเซียลบร้อยละ 1.5 ต่อปี	ชำระคืนเงินต้นทุกสิ้นเดือนรวมทั้งสิ้น 180 งวด เริ่มงวดแรกเดือนมีนาคม 2551	147,860	93,890	-	-
5	LIBOR + 3.0 ต่อปี และอัตราที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารแห่งหนึ่งในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	ชำระคืนเงินต้นเป็นรายเดือนทั้งสิ้น 34 เดือน เริ่มงวดแรกเดือนตุลาคม 2552	-	16,996	-	-

(หน่วย: พันบาท)						
วงเงินกู้	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)	การชำระคืน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			2554	2553	2554	2553
6	THBFIX + 3.5 ต่อปี	ชำระคืนเงินต้นเป็นรายไตรมาสงวดละ 20 ล้านบาท จากเดือนกรกฎาคม 2552 ถึงเดือนเมษายน 2553 และงวดละ 40 ล้านบาท จากเดือนกรกฎาคม 2553 ถึงเดือนเมษายน 2555	80,000	240,000	80,000	240,000
7	FDR + 2.88 ต่อปี และ FDR + 3.3 ต่อปี	ชำระคืนเงินต้นเป็นรายเดือนจำนวน 60 งวด เริ่มงวดแรกเดือนมกราคม 2554	1,880,000	1,617,000	1,880,000	1,617,000
8	MLR - 1.75 ต่อปี	ชำระคืนเป็นรายไตรมาสภายในระยะเวลา 5 ปี เริ่มงวดแรกเดือนมีนาคม 2554	1,079,350	893,000	1,079,350	893,000
9	MLR ต่อปี	ชำระคืนตามงวดถึงเดือนธันวาคม 2554	448	1,798	-	-
10	อัตราที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยที่บีไอซี (อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของรัฐบาลประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน)	ชำระคืนเป็นรายไตรมาสภายในระยะเวลา 3 ปี เริ่มงวดแรกเดือนธันวาคม 2555	108,456	-	-	-
รวม			4,012,914	3,620,184	3,756,150	3,507,500
หัก : ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			(840,887)	(729,333)	(832,600)	(705,050)
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			3,172,027	2,890,851	2,923,550	2,802,450

เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯ ค้ำประกัน โดยบริษัทย่อย และเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อย ค้ำประกัน โดยการจำนำสิทธิการเช่าที่ดินและเครื่องจักรและอุปกรณ์ โรงงานบางส่วนของบริษัทย่อย ค้ำประกัน โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและกรรมการของบริษัทฯ

สัญญาเงินกู้ยืมได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อกำหนดบางประการ ซึ่งรวมถึงข้อห้ามในการให้กู้ยืม ยกเว้น การให้กู้ยืมแก่บริษัทในเครือ และการรักษาอัตราส่วนทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามสัญญา เป็นต้น

24. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2554	2553	2554	2553
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	118,924	7,503	17,169	-
หัก : ดอกเบี่ยรอการตัดจำหน่าย	(8,373)	(772)	(1,113)	-
รวม	110,551	6,731	16,056	-
หัก : ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(41,519)	(1,732)	(6,165)	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	69,032	4,999	9,891	-

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่าเครื่องจักรและยานพาหนะใช้ในการดำเนินงานของกิจการ โดยมีกำหนดการชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญา มีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 5 ปี และสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าการเงิน ดังนี้ :-

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่าย						
ทั้งสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน	46,433	72,491	118,924	6,861	10,308	17,169
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการ						
ตัดบัญชี	(4,914)	(3,459)	(8,373)	(696)	(417)	(1,113)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่						
ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า						
การเงิน	41,519	69,032	110,551	6,165	9,891	16,056

25. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงิน	
	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ		
ผลประโยชน์ของพนักงานโดยปรับกับกำไรสะสมต้นปี		
(หมายเหตุ 5)	65,057	21,810
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	6,649	1,517
ต้นทุนดอกเบี้ย	2,384	692
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(656)	-
ยอดคงเหลือปลายปี	73,434	24,019

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำนวน 9 ล้านบาท

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละต่อปี)
อัตราคิดลด	4.1%
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	6.0%
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	0% - 17.0%

26. หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯมีสิทธิดังต่อไปนี้:

1. มีสิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ในอัตราส่วนเท่ากับหนึ่งหุ้นบุริมสิทธิต่อหนึ่งหุ้นสามัญ เมื่อพ้นกำหนดสามปีนับแต่วันออกหุ้นบุริมสิทธิ
2. มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
3. หุ้นบุริมสิทธิเป็นชนิดไม่สะสมเงินปันผล แต่มีสิทธิรับเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นสามัญ
4. ในกรณีที่มีการเลิกบริษัทฯ ภายหลังจากที่ได้มีการชำระหนี้หรือกันเงินเพื่อชำระหนี้ทั้งหมดให้แก่เจ้าหนี้ของบริษัทฯแล้ว การแบ่งทรัพย์สินคงเหลือระหว่างผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับดังนี้
 - ก) หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับคืนทุนก่อนผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราร้อยละ 75 ของราคาเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิ ในกรณีที่ทรัพย์สินคงเหลือหลังการจ่ายชำระหนี้หรือกันเงินเพื่อชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของบริษัทฯไม่เพียงพอสำหรับการจัดสรรดังกล่าว ให้จัดสรรทรัพย์สินคงเหลือทั้งหมดแก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในจำนวนเท่า ๆ กันตามสัดส่วนจำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิแต่ละรายถืออยู่
 - ข) ในกรณีที่ทรัพย์สินคงเหลือหลังการจัดสรรตาม ก) ให้จัดสรรส่วนที่เหลือแก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในจำนวนเท่า ๆ กัน ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญถืออยู่

27. เงินปันผล

	อนุมัติโดย	จำนวนเงินปันผลจ่าย	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
		(พันบาท)	(บาท)
เงินปันผลประจำปี 2553	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554	56,463	0.21
เงินปันผลระหว่างกาลของปี 2554	ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554	43,020	0.16
		<u>99,483</u>	<u>0.37</u>
เงินปันผลระหว่างกาลของปี 2553	ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2553	69,907	0.26

28. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

29. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2554	2553	2554	2553
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่น ของพนักงาน	1,234,531	924,798	206,740	159,275
ค่าเสื่อมราคา	421,056	418,744	71,627	57,345
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	329,063	5,570	-	-
ค่าตัดจำหน่าย	22,127	18,292	5,186	5,151
สำรองการรับประกันสินค้า	8	(1,479)	-	-
ความเสียหายจากอุทกภัย	301,828	-	1,000	-
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงาน	53,678	35,779	3,873	4,096
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	4,431,694	5,702,802	632,309	781,178
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงาน ระหว่างทำ	148,588	(57,191)	66,822	(48,622)

ในเดือนตุลาคม 2554 ได้เกิดอุทกภัยอย่างร้ายแรงในประเทศไทย โดยน้ำได้เข้าท่วมพื้นที่ตั้งของโรงงานและสำนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมบางแห่ง ทำให้บริษัทดังกล่าวหยุดการผลิตชั่วคราว บริษัทฯและบริษัทย่อยได้สำรวจมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นและบันทึกผลขาดทุนจากความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวรวมเป็นเงิน 302 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้รับเงินชดเชยความเสียหายงวดแรกเป็นจำนวนเงิน 200 ล้านบาทในเดือนธันวาคม 2554 และได้รับรู้เงินชดเชยที่ได้รับดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในปีปัจจุบัน

30. การส่งเสริมการลงทุน

บริษัทฯได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับการผลิตชิ้นส่วนโลหะป้อนขึ้นรูป ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1470(2)/2546 และ 2172(2)/2551 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2546 และ 15 ธันวาคม 2551 ตามลำดับ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 7 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (วันที่ 5 สิงหาคม 2547 และ 19 พฤษภาคม 2554 ตามลำดับ) และได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษี

รายได้ของบริษัทฯสำหรับปีจำแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสามารถสรุปได้ดังนี้: -

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2554			2553		
	กิจการที่ได้รับ การส่งเสริม	กิจการที่ไม่ได้ รับการส่งเสริม	รวม	กิจการที่ได้รับ การส่งเสริม	กิจการที่ไม่ได้ รับการส่งเสริม	รวม
รายได้จากการขายและบริการ						
ในประเทศ	210,476	1,126,413	1,336,889	227,592	1,525,813	1,753,405
ส่งออก	-	276,787	276,787	-	3,240	3,240
รวม	210,476	1,403,200	1,613,676	227,592	1,529,053	1,756,645

บริษัทย่อยบางแห่งได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สิทธิประโยชน์ที่สำคัญบางประการสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ :-

	การยกเว้นภาษีเงินได้ นิติบุคคลสำหรับ กำไรสุทธิเป็นเวลา 3 ปี นับจากวันที่	การยกเว้นภาษีเงินได้ นิติบุคคลสำหรับ กำไรสุทธิเป็นเวลา 7 ปี นับจากวันที่	การยกเว้นภาษีเงินได้ นิติบุคคลสำหรับ กำไรสุทธิเป็นเวลา 8 ปี นับจากวันที่
บริษัท อปิโก ไฮเทค พาร์ตส์ จำกัด การผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ	-	16 พฤศจิกายน 2549	-
บริษัท อปิโก ไฮเทค ทูลลิง จำกัด การผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ	-	-	ยังไม่ได้เริ่มใช้สิทธิตามบัตร
บริษัท อปิโก ไอทีเอส จำกัด กิจการซอฟต์แวร์	-	-	1 มกราคม 2553
บริษัท อปิโก พลาสติก จำกัด (มหาชน) การผลิตชิ้นส่วนพลาสติก	ยังไม่ได้เริ่มใช้สิทธิตามบัตร	-	-
	การผลิตถังน้ำมันพลาสติกสำหรับยานพาหนะ	-	10 มิถุนายน 2552
บริษัท เอ แม็คซัน จำกัด การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	4 มกราคม 2553
บริษัท อปิโก สตรัคเจอร์ส โปรดักส์ จำกัด การผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ	-	ยังไม่ได้เริ่มใช้สิทธิตามบัตร	-
บริษัท อปิโก แจ็คสปีด จำกัด การผลิตชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป	-	ยังไม่ได้เริ่มใช้สิทธิตามบัตร	-
บริษัท อปิโก อมตะ จำกัด การผลิตชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป	-	21 ธันวาคม 2553	-

31. กำไรต่อหุ้น

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไร (ขาดทุน) สำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

ไม่มีการคำนวณจำนวนของหุ้นสามัญเทียบเท่าที่บริษัทฯ อาจต้องออกสำหรับหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพสำหรับปี เนื่องจากราคาตามบัญชีของหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ

32. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบางแห่งและพนักงานของบริษัทดังกล่าวได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 กลุ่มบริษัทและพนักงานจ่ายสมทบกองทุนดังกล่าวเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2-4 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้จะถูกจ่ายให้แก่พนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท ในระหว่างปี 2554 กลุ่มบริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำนวนเงิน 10 ล้านบาท (2553: 10 ล้านบาท)

33. ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

33.1 ภาวะผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

- ก. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริษัทมีรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวนเงินประมาณ 39 ล้านบาท 12 ล้านเรณมินบีจีน และ 1 ล้านริงกิตมาเลเซีย รวมเป็นเงินประมาณ 116 ล้านบาท ที่เกี่ยวข้องกับ การซื้อที่ดิน การก่อสร้างอาคาร โรงงานและการซื้อเครื่องจักรจากบุคคลภายนอก
- ข. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีภาวะผูกพันเกี่ยวกับส่วนของเงินลงทุนที่ยังไม่เรียกชำระในบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 94 ล้านบาท

33.2 ภาวะผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการ

กลุ่มบริษัทได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน พื้นที่ในอาคารและอุปกรณ์และสัญญาบริการ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 15 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริษัทมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้

	<u>ล้านบาท</u>
จ่ายชำระภายใน	
1 ปี	20
1 ถึง 5 ปี	35
มากกว่า 5 ปี	21

33.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว

บริษัทย่อยสองแห่งได้ทำสัญญาความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค “Technical Assistant Agreement” กับบริษัทในประเทศญี่ปุ่นและประเทศเยอรมนี โดยภายใต้เงื่อนไขตามสัญญา บริษัทย่อยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ระบุในสัญญาต่อยอดขายสินค้าบางชนิด สัญญานี้มีผลบังคับถึงปี 2556 และ 2560 ตามลำดับ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทำสัญญาความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค “Cooperation Agreement” กับบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศเยอรมนี โดยภายใต้เงื่อนไขตามสัญญา บริษัทฯ ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ระบุในสัญญาต่อยอดขายชิ้นส่วนประกอบถังน้ำมันรถยนต์ (Tank sender) สัญญานี้มีอายุสัญญา 1 ปี แต่ต่ออายุอัตโนมัติปีต่อปีหลังจากสิ้นสุดสัญญา และบริษัทฯ และบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญาบริการกับบริษัทบางแห่ง โดยภายใต้เงื่อนไขตามสัญญา บริษัทฯ ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ระบุในสัญญาต่อยอดขายชิ้นส่วนบางชนิดที่ขายให้กับลูกค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สัญญานี้มีผลบังคับตลอดระยะเวลาที่ขายสินค้าชนิดดังกล่าวให้แก่ลูกค้า ซึ่งในระหว่างปี 2554 กลุ่มบริษัทมีค่าธรรมเนียมภายใต้สัญญาข้างต้นเป็นจำนวนเงินประมาณ 37 ล้านบาท (2553: 28 ล้านบาท)

33.4 การค้าประกัน

- ก. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริษัทมีภาระการค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทย่อยในวงเงิน 15 ล้านบาท 92 ล้านเรณมินบีจิ้น และ 12 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
- ข. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริษัทมีหนังสือการค้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษัทเหลืออยู่เป็นจำนวน 73 ล้านบาท 0.2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 0.2 ล้านริงกิตมาเลเซีย ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งประกอบด้วย หนังสือการค้าประกันเพื่อการค้าประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาจำนวน 49 ล้านบาท และ 0.2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เพื่อการค้าประกันการใช้ไฟฟ้าและอื่นๆ จำนวน 24 ล้านบาท และ 0.2 ล้านริงกิตมาเลเซีย

34. คดีฟ้องร้อง

ในปลายปี 2554 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 60 ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายเนื่องจากการละเมิดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับข้อมูลแผนที่นำทางเป็นจำนวนเงินประมาณ 450 ล้านบาท ซึ่งคดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

35. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

กลุ่มบริษัทดำเนินกิจการใน 2 ส่วนงานหลัก คือ ส่วนงานธุรกิจผลิตอุปกรณ์สำหรับใช้ผลิตยานยนต์และจำหน่ายรถยนต์และบริการซ่อมรถยนต์ และดำเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์คือในประเทศ

ไทย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศมาเลเซีย ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังต่อไปนี้ -

(หน่วย: ล้านบาท)

	ส่วนงานธุรกิจผลิตอุปกรณ์ สำหรับใช้ผลิตยานยนต์		ส่วนงานธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ และบริการซ่อมรถยนต์		การตัดรายการบัญชี ระหว่างกัน		งบการเงินรวม	
	2554	2553	2554	2553	2554	2553	2554	2553
รายได้จากภายนอก								
ประเทศไทย	6,616	7,497	1,256	863	-	-	7,872	8,360
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	865	754	-	-	-	-	865	754
ประเทศมาเลเซีย	6	-	1,613	2,230	-	-	1,619	2,230
รายได้ระหว่างส่วนงาน	1,002	1,080	27	19	(1,029)	(1,099)	-	-
รายได้ทั้งสิ้น	8,489	9,331	2,896	3,112	(1,029)	(1,099)	10,356	11,344
กำไรจากการดำเนินงานตามส่วนงาน	674	735	167	166	(77)	(72)	764	829
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:								
รายได้อื่น							430	414
ค่าใช้จ่ายในการขาย							(210)	(198)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร							(868)	(477)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์							(329)	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม							154	136
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน							(239)	(176)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล							(94)	(134)
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี อำนาจควบคุมของบริษัทย่อย							2	(37)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี							(390)	357
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์								
ประเทศไทย	5,622	4,797	188	195	147	218	5,957	5,210
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	457	272	-	-	(3)	(3)	454	269
ประเทศมาเลเซีย	-	-	167	68	-	-	167	68
สินทรัพย์อื่น								
ประเทศไทย	6,745	7,796	184	235	(2,801)	(2,812)	4,128	5,219
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	814	565	-	-	(224)	(166)	590	399
ประเทศมาเลเซีย	-	-	280	324	(55)	(15)	225	309
รวมสินทรัพย์	13,638	13,430	819	822	(2,936)	(2,778)	11,521	11,474

กลุ่มบริษัทใช้เกณฑ์ในการกำหนดราคาระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 8

36. เครื่องมือทางการเงิน

36.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัทตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงผลการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เจ้าหนี้การค้า เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืม ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทย่อยบางแห่งมีลูกค้านรายหลักเพียงรายเดียว ทำให้มีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของลูกหนี้ของบริษัทย่อยดังกล่าว

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากธนาคาร เงินให้กู้ยืมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารดังต่อไปนี้

มูลค่าตามสัญญา ล้านบาท	อัตราดอกเบี้ยรับ	อัตราดอกเบี้ยจ่าย	วันที่ครบกำหนดของสัญญา
225	THBFIX บวกร้อยละ 0.65	คงที่ร้อยละ 4.77	28 กันยายน 2555
40	THBFIX บวกร้อยละ 3.5	คงที่ร้อยละ 5.97	30 เมษายน 2555
300	คงที่ร้อยละ 4.77	6M Deposit Index บวกร้อยละ 3.19	6 กุมภาพันธ์ 2555
376	FDR บวกร้อยละ 3.3	คงที่ร้อยละ 5.65	30 ธันวาคม 2558
380	MLR ลบร้อยละ 1.75	คงที่ร้อยละ 5.33	30 ธันวาคม 2558
393	MLR ลบร้อยละ 1.75	คงที่ร้อยละ 5.98	30 ธันวาคม 2558

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าและซื้อเครื่องจักรเป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัทใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมในการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริษัทมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

สกุลเงิน	จำนวนที่ซื้อ (ล้านบาท)	จำนวนที่ขาย (ล้านบาท)	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ	
			จำนวนที่ซื้อ (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	จำนวนที่ขาย
เหรียญสหรัฐอเมริกา	0.3	5.5	31.4	30.4 - 31.1
ยูโร	0.6	-	40.9 - 41.3	-

36.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีขาดทุนที่ยังไม่รู้จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นจำนวนเงิน 8.4 ล้านบาท นอกจากนี้ตราสารอนุพันธ์ที่กล่าวข้างต้น สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันหรือจ่ายชำระหนี้สินในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้ อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

37. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.81:1 (2553: 1.49:1) และเฉพาะบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.21:1 (2553: 1.23:1)

38. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเกี่ยวกับการจัดประเภทรายการในงบการเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 2 และผลจากการนำมาตราฐานการบัญชีฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาถือปฏิบัติตามที่กล่าวในหมายเหตุ 3 บริษัทฯ ได้จัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปัจจุบัน โดยไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไว้

39. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555